



๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)  
“ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๔๗๒๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
๒. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๖๖๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
๓. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๔๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๙/ว ๓๗๙๙  
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ข้อมูลประเภทจิตอาสาและประเภทกิจกรรมในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน ๑ แผ่น  
ตามที่ จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งแนวทางขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
จิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อใช้สำหรับบันทึกผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  
ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งสรุปมติข้อหาหรือ  
ในที่ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการรายงาน  
ผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) “ระบบรายงานผล  
การปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  
ที่ดำเนินการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จากระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ดังกล่าว รายงานศูนย์อำนวยการ  
และขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปรายงานในที่ประชุมติดตาม  
งานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และกำชับหน่วยงานในระดับพื้นที่  
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่ดำเนินการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค พร้อมภาพถ่ายหรือคลิป  
วิดีโอความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพื้นที่ที่ดำเนิน  
กิจกรรม เพื่อดำเนินการบันทึกในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
จิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ  
ให้ความสำคัญการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ดังนี้

๑. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ที่จัดกิจกรรมจิตอาสา  
พระราชทานในพื้นที่ ให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ พร้อมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน  
๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ เพื่อดำเนินการบันทึกในระบบรายงาน  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน”  
กรมการปกครอง

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม โดยบันทึกกิจกรรมให้ตรงกับประเภทจิตอาสาและประเภทกิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบรายงานดังกล่าว ติดต่อได้ที่  
สำนักบริหารงานปกครองท้องที่ ส่วนกิจการจิตอาสา โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๗-๑๔ ต่อ ๖๐๔ ๖๐๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



SCAN ME

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกราช มณีกรรม)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายอำนวยการ

ศอ.จอส.พระราชทาน จ.มท.

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗